

## ความเคลื่อนไหวสอบครูผู้ช่วย ว12 รอบใหม่

นำเสนอเมื่อ : 4 ก.ย. 2556

"ซีพจรรู" ฉบับนี้ มีความคืบหน้าของ การเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือเหตุพิเศษ ว12 รอบใหม่ หลังจากการสอบในรอบแรกช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีปัญหาการทุจริตสอบ จนต้องสั่งให้ปลดออกครูผู้ช่วย 344 รายตามรายชื่อของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)

การเปิดสอบรอบใหม่นี้ อยู่ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอสำรวจอัตรา และความต้องการจากสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ ตามที่ นายพิษณุ ดุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า การสอบครูผู้ช่วยรอบใหม่อยู่ระหว่างการสำรวจว่า ผู้มีสิทธิสอบจำนวนเท่าไร อยู่เขตพื้นที่การศึกษาไหนบ้าง เพราะการเปิดสอบกรณีพิเศษ มีข้อกำหนดให้คัดเลือกจากครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ซึ่งทุกตำแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามคำสั่งจ้าง หรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย

ส่วนจะเปิดสอบที่ตำแหน่งนั้น กำลังสำรวจอยู่เช่นกันว่าพื้นที่ไหนขาดแคลนอัตราครูในวิชาเอกใดบ้าง โดยคาดว่าจะสำรวจข้อมูลเสร็จทั้งหมดภายในวันที่ 31 สิงหาคม และหลังจากนั้นจะเสนอข้อมูลให้เลขาธิการ กพฐ.พิจารณา ซึ่งคาดหวังว่าจะมีการสอบครูผู้ช่วยรอบใหม่ให้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน เพราะขณะนี้กำลังประสบปัญหาขาดแคลนครูอยู่

**"การสอบครูผู้ช่วยรอบใหม่จะมาทดแทนกลุ่มครูผู้ช่วยที่ทุจริตหรือไม่นั้น มีทั้งส่วนที่ใช่ และไม่ใช่ เพราะบางเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบรอบที่ผ่านมาไม่มีทุจริต และในหลายเขตพื้นที่การศึกษาก็มีอัตราครูว่างอยู่"**

รองเลขาธิการ กพฐ.ระบุว่า ในการออกข้อสอบในการสอบครูผู้ช่วยรอบใหม่นั้น จะใช้เกณฑ์ตามที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนดไว้คือให้เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเอง ส่วนเรื่องของข้อสอบ หากจะเปลี่ยนแปลงให้เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ออกข้อสอบเองหรือไม่นั้น คงเป็นเรื่องระดับนโยบายของ ศธ.ยังไม่สามารถให้คำตอบนี้ได้

นอกจากการสอบครูผู้ช่วยกรณี ว12 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.แล้ว ในส่วนของสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นั้น นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า สอศ.ยังไม่เปิดสอบเพิ่มอีกในปีนี้ เพราะเพิ่งจัดสอบไปช่วงปลายปีที่ผ่านมา และได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในช่วงปี 2557 และกลุ่มที่ขึ้นบัญชีไว้ จะเรียกบรรจุครั้งแรกในเดือนตุลาคมนี้ หลังจากการโยกย้ายประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 200 อัตรา ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น กลุ่มวิชาช่าง กลุ่มสาขาอาชีพ สาขาวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เป็นต้น

เรียกว่าใครที่รอสอบครูผู้ช่วย ว12 ก็เตรียมตัวอ่านหนังสือได้ ส่วนใครที่ขึ้นบัญชีของ สอศ.ไว้แล้วก็รอเรียกบรรจุตามลำดับ

**แต่สิ่งที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดคือ การสอบครูผู้ช่วย ว12 รอบใหม่  
จะมีปัญหาการทุจริตอีกหรือไม่**

ที่มา: [หนังสือพิมพ์มติชน](#)